

Phát huy vai trò của nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Cần Thơ hiện nay

1. Đặt vấn đề

Trải qua gần 30 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa VI, nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam đã có nhiều chuyển biến trên nhiều mặt. Trong đó, có những tư duy lý luận mới như: sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong nông nghiệp; yêu cầu giải phóng sức sản xuất trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quan điểm về lưu thông, phân phối trong nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp... đã đem lại những thành tựu nổi bật trong phát triển nông nghiệp toàn diện, tăng trưởng với tốc độ cao, ổn định. Nếu trước năm 1988, Việt Nam từ một nước thiếu lương thực, phải nhập khẩu đến 2 triệu tấn/năm, sản lượng lương thực vào khoảng 19,58 triệu tấn. Thì đến năm 1989, sản lượng lương thực của nước ta đã tăng lên 21,58 triệu tấn⁽¹⁾, năm 2017 đạt trên 43,5 triệu tấn⁽²⁾. Như vậy sau 28 năm (1989-2017), sản lượng lương thực năm 2017 tăng hơn 200%, tăng bình quân hơn 7%/năm. Chỉ với con số về sản lượng lương thực thôi cũng đủ minh chứng cho vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đây "là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước", trong đó "nông dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị theo quy hoạch là căn bản; phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt"⁽³⁾.

¹ Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ

² Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Riêng ở thành phố Cần Thơ, những thành tựu đạt được trong xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mình; nông nghiệp phát triển còn kém bền vững, sức cạnh tranh thấp, chưa phát huy được nguồn lực cho sản xuất; nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ, việc đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn cao cho nông nghiệp còn hạn chế; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất nông nghiệp còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển mạnh mẽ nền sản xuất hàng hóa; nông nghiệp và nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, môi trường ngày càng bị ô nhiễm, năng lực thích ứng còn hạn chế; vẫn còn sự chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị ngày càng lớn, phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc.

Ngày nay, cùng với xu thế chung của cả nước, Cần Thơ đã và đang ra sức đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn một cách toàn diện; ý nghĩa và tầm vóc của việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là vô cùng to lớn, yêu cầu đặt ra ngày một cao. Vì vậy, trong quá trình thực hiện sự nghiệp cách mạng này, lại một lần nữa không thể thiếu vai trò của nông dân; bởi nông dân là một nhân tố đặc biệt quan trọng góp phần đảm bảo cho sự thành công của tiến trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở thành phố Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay.

2. Kết quả và những vấn đề đặt ra trong phát huy vai trò của nông dân trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở Cần Thơ

2.1. Kết quả phát huy vai trò nông dân Cần Thơ

Có thể nói rằng không lúc nào như hiện nay nông dân Cần Thơ lại thể hiện được ý chí quyết

tâm cao độ, bản chất anh hùng cách mạng trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đây là điều kiện thuận lợi giúp cho quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở Cần Thơ phát triển đi vào chiều sâu, tăng tốc bậc phá và đạt nhiều thành tựu to lớn.

- *Một là*, vai trò của nông dân Cần Thơ đã được phát huy mạnh mẽ góp phần tạo nên những thành tựu to lớn cũng là vì Đảng bộ Cần Thơ đã đưa ra được những quyết sách đúng đắn vừa hợp quy luật, vừa thuận lòng dân, đã tạo được sự đồng thuận sâu rộng trong tất cả các tầng lớp nhân dân nhất là đối với nông dân. Điển hình như ông Hà Tấn Tâm (KV Thới Thạnh, Thới An, Ô Môn) với mô hình làm vườn - nuôi cá tra; ông Hồ Bá Phiêu (KV Lân Thạnh, Trung Kiên, Thốt Nốt) thực hiện sản xuất các giống lúa, hàng năm đã cung ứng từ 600 - 700 tấn lúa giống phục vụ cho nhu cầu sản xuất của nông dân trong vùng và các tỉnh lân cận đem lại lợi nhuận hàng tỷ đồng; ông Phạm Thành Bưởi (ấp Vĩnh Luân, Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh) thực hiện mô hình đa canh trồng nếp - trồng sen - nuôi lươn, đem lại lợi nhuận trên 400 triệu đồng/năm... Nhìn chung, những hộ sản xuất kinh doanh có thu nhập cao là những hộ biết khai thác tổng hợp các nguồn lực, tiềm năng của gia đình, lợi thế của địa phương; qui mô sản xuất, thực hiện mô hình chuyên canh cây, con có giá trị kinh tế cao; mô hình đa canh, tổng hợp sản xuất - kinh doanh - làm dịch vụ... có nguồn thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng/năm, cao hơn nhiều so với độc canh cây lúa chỉ từ 30 - 40 triệu đồng/năm⁽⁴⁾.

- *Hai là*, thành phố từng bước tiến hành chuyển dịch cơ cấu cây trồng như đối với vùng cây ăn trái, khuyến khích nông dân chủ yếu trồng cây ăn trái đặc sản, kết hợp với mô hình du lịch sinh thái vườn, sản xuất cây giống chất lượng cao, huyện Phong Điền, quận Cái Răng và một phần quận Bình Thủy; vùng sản xuất lúa, khuyến khích nông dân tham gia mô hình "cánh đồng lớn", với giống lúa chất lượng cao, có giá trị kinh tế tại địa bàn các huyện Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, quận Ô Môn và quận Thốt Nốt; vùng tiếp giáp thành phố với các quận, huyện vùng ven tập trung sản xuất rau theo mô hình sản xuất rau an toàn tại các quận Cái Răng, Bình Thủy.

- *Ba là*, kinh tế hợp tác có bước phát triển khá mạnh. Tính đến cuối năm 2015, toàn thành phố có 86 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp với 1.521

thành viên và 1.264 tổ hợp tác nông nghiệp. Đa số các HTX nông nghiệp sản xuất: rau an toàn, chăn nuôi bò sữa, sản xuất giống, thủy sản. Tuy quy mô không lớn nhưng nhìn chung các HTX nông nghiệp đều được chuyển đổi và thành lập mới theo đúng luật và phần đông các HTX nông nghiệp làm có hiệu quả do nhận thức được việc sản xuất hàng hóa lớn thì sẽ có đầu mối tiêu thụ nông sản, sản phẩm làm ra chất lượng đồng đều, giảm giá thành sản phẩm và đạt yêu cầu doanh nghiệp. Trong đó có 40 HTX hoạt động 01 loại hình dịch vụ và 37 HTX hoạt động 02 loại hình dịch vụ, 9 HTX có trên 03 loại hình dịch vụ. Trong giai đoạn gần đây, tại thành phố Cần Thơ đã phát triển các HTX chuyên ngành như 18 HTX thủy sản, 4 HTX chăn nuôi, 44 HTX trồng trọt, 20 HTX dịch vụ nông nghiệp⁽⁵⁾. Với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, như mô hình "Hợp tác xã nông nghiệp thủy sản Thăng Lợi" của thành phố Cần Thơ, được thành lập vào tháng 11/2010, với số vốn điều lệ 2 tỷ đồng, thành viên 12 người, canh tác trên diện tích 2,2ha thuộc huyện Vĩnh Thạnh. Ngành nghề, sản phẩm chủ yếu là cung ứng dịch vụ thủy sản đầu vào và đầu ra; thực hiện nạo vét các công trình thủy lợi; mua bán thức ăn thủy sản; buôn bán vật tư nông nghiệp. Đây là mô hình được thực hiện dựa trên mong muốn được hỗ trợ, hợp tác của nông dân nuôi cá ở ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Chỉ trong năm 2015, thu nhập bình quân hộ xã viên 02 lao động đạt 339,3 triệu đồng/năm⁽⁶⁾ - đây là kết quả khá ấn tượng nếu so sánh với quy mô, số vốn của các mô hình khác thì hiệu quả của HTX nông nghiệp thủy sản Thăng Lợi đạt trên mức mong đợi.

- *Bốn là*, trong những năm qua, UBND thành phố Cần Thơ rất quan tâm trong việc tìm kiếm, huy động các nguồn vốn khác nhau cho nông dân vay thông qua sự phối hợp giữa Hội Nông dân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nông dân vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân. Riêng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn đi đầu trong việc tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong 02 năm (2012 - 2014), Hội Nông dân thành phố phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam hỗ trợ hội viên, nông dân vay vốn để sản xuất, đến cuối năm 2014 có 47.000 lượt hộ vay,

với số tiền 503.532 tỷ đồng. Các cấp hội tích cực vận động tăng trưởng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đến 31/8/2014, toàn thành phố đã vận động được 4.603.673 triệu đồng phát vay cho hơn 2.175 hộ⁽⁹⁾. Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi nông dân Cần Thơ vô cùng phấn khởi, qua đó có điều kiện để mạnh dạn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, nhất là đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi.

Như vậy, cùng với niềm hăng say, tích cực nỗ lực trong lao động sản xuất quyết tâm vượt qua nghèo nàn, vươn lên làm giàu chính đáng, trong những năm qua nông dân Cần Thơ luôn hăng hái, nhiệt tình tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, từng bước đưa quê hương thoát ra khỏi tình trạng trì trệ, lạc hậu nhằm hướng đến nông thôn ngày càng văn minh và dân chủ hơn. Chuyển biến của bộ mặt nông thôn thấy rõ nhất là việc nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là xây dựng giao thông nông thôn, nhựa hóa, bê tông hóa đường liên xã, đến nay toàn thành phố có 85/85 xã có đường ô tô đến trung tâm xã, liên ấp đến tận nhà dân với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" và gần đây phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành một phong trào rộng khắp và đầy khí thế, sôi động như ngày hội lớn. Tính từ năm 2010 đến cuối năm 2015, việc xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trong toàn thành phố đã thực hiện được 565,93 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới và sửa chữa 1.205 cây cầu⁽⁹⁾. Tính chung giai đoạn 2011 - 2015, toàn thành phố đã nhựa hóa, bê tông đạt chuẩn đường trục xã, liên xã 104 km, đạt chuẩn đường trục nông thôn 120km, làm sạch không lấy lợi ngô, xóm 105km. Trong đó, ngân sách Trung ương: 9.757 triệu đồng; ngân sách thành phố: 5.113 triệu đồng; ngân sách huyện: 91.931 triệu đồng; ngân sách xã: 3.588 triệu đồng; nguồn lồng ghép: 144.888 triệu đồng; Doanh nghiệp: 131.496 triệu đồng; huy động trong dân: 420.446 triệu đồng. Nhờ vậy, đến nay toàn thành phố đã có 85/85 xã, phường có đường ô tô đến trung tâm xã. Để có được kết quả to lớn này, riêng nông dân đã hiến 55.592m² đất, đóng góp trên 30.937 ngày công lao động, gần 421 tỷ đồng⁽⁹⁾ và đã có 22/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là những con số đầy ấn tượng và rất đáng tự hào.

2.2. Những vấn đề đặt ra

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì tình hình nông dân Cần Thơ hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại bất cập như: (1) Vẫn còn một bộ phận nông dân ý thức làm chủ chưa cao, ít tham gia vào các cuộc sinh hoạt chính trị chung của cộng đồng, các phong trào quần chúng, thờ ơ với thời cuộc;

(2) Trong sản xuất nông nghiệp, mặc dù, đa số nông dân đã chuyển sang sản xuất hàng hóa nhưng chủ yếu vẫn là kinh tế hộ, quy mô nhỏ và phân tán. Điều đó cũng đồng nghĩa với những khó khăn ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; (3) Các chương trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng như xây dựng các công trình thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, nạo vét hệ thống kênh thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất tuy đã có cố gắng nhưng tiến độ thực hiện còn chậm và không đồng bộ. Những nỗ lực trên vẫn chưa ngăn chặn được tình trạng thiên tai, hạn hán đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay, làm ảnh hưởng và gây nhiều khó khăn cho bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp; (4) Thực tế cho thấy, số hộ gặp khó khăn về vốn nhưng chưa được vay còn khá nhiều. Hơn nữa thủ tục cho vay vốn còn nhiều rườm rà, nhiều khâu phiền hà cho nông dân. Với trình độ hiện nay thì việc tiếp cận các nguồn vốn vay đối với người nông dân là rất khó khăn; (5) Việc chuyển giao những tiến bộ khoa học - kỹ thuật đến với người nông dân còn hạn chế cũng còn là rào cản lớn, việc sản xuất theo thói quen, tập quán cũng là một hạn chế trong việc tiếp cận các kiến thức khoa học mới; (6) Một bộ phận nông dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, không muốn thoát khỏi tình trạng hộ nghèo, xã nghèo để được hưởng chính sách hỗ trợ.

Từ đó, có thể thấy những vấn đề đặt ra cho việc phát huy vai trò của nông dân Cần Thơ trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn như sau:

- *Vấn đề thứ nhất*, một bộ phận nông dân không có đất hoặc thiếu đất sản xuất đang có chiều hướng gia tăng trong quá trình thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

- *Vấn đề thứ hai*, hiện tượng phân hóa giàu nghèo, việc chia rẽ mất đoàn kết theo kiểu "đèn nhà ai nấy sáng" trong nội bộ dân cư nông thôn đang gây nên những ảnh hưởng xấu đến việc phát huy sức mạnh của nông dân trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

- *Vấn đề thứ ba*, ô nhiễm môi trường sinh thái, các tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên và xã hội trên địa bàn nông thôn.

3. Giải pháp nhằm phát huy vai trò của nông dân trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở Cần Thơ

Để xóa bỏ tư tưởng trông chờ, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún mà phải hướng đến xây dựng những vùng chuyên canh, xen canh tạo ra những lợi thế

cạnh tranh so sánh; thay đổi tập quán canh tác từ một nền nông nghiệp sản xuất khép kín, quy mô nhỏ lẻ, phân tán và manh mún hướng đến một nền nông nghiệp mà ở đó quá trình sản xuất diễn ra với quy mô lớn và tập trung thành những vùng chuyên canh, thâm canh theo hướng chuyên môn hóa và phân công lao động cao; giải quyết những vấn đề đặt ra, thành phố cần phải thực hiện các nhóm giải pháp theo lộ trình hợp lý, cụ thể như sau:

3.1. Nhóm giải pháp về nhân tố chủ quan

- Thứ nhất, đẩy mạnh và nâng cao nhận thức và trình độ hiểu biết cho đối tượng là nông dân nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn về các mặt như:

Về nội dung, cần trang bị cho nông dân những kiến thức cơ bản trong sản xuất nông nghiệp như hướng dẫn những kỹ năng, kỹ thuật sản xuất, canh tác mới nhất, hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả như mô hình Hợp tác xã, Tổ hợp tác, cánh đồng lớn,... Bồi dưỡng cho nông dân những kiến thức trong kinh doanh như kiến thức về tiếp cận thị trường và khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của nó;

Về phương pháp, do đặc thù của nhóm đối tượng nông dân là trình độ học vấn hạn chế nên phải có sự kết hợp nhiều phương pháp khác nhau như tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, hỗ trợ, tư vấn,... Trong đó, cần chú trọng phương pháp giáo dục bằng hình ảnh trực quan, đơn giản, nhưng sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ.

Về hình thức, phải linh hoạt, mềm dẻo, đa dạng, phong phú chủ yếu dựa vào cộng đồng là chính như tiếp xúc cử tri, họp tổ nhân dân tự quản, tiến hành tọa đàm, hội thảo đầu bờ, tham quan thực tế các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

- Thứ hai, khẩn trương triển khai, xây dựng chương trình đào tạo nghề cho lực lượng lao động trẻ ở nông thôn vừa đáp ứng yêu cầu hiện tại nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho những năm tới và cho quá trình hội nhập. Nhưng nhìn chung việc đào tạo vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, do chưa có sự liên kết chặt chẽ với nhu cầu thị trường nên một số ngành nghề sau đào tạo chưa được thị trường thu hút. Vấn đề đáng quan tâm còn lại là cần phải nâng cao chất lượng đào tạo dạy nghề cho cả về phía người dạy và người học. Trong đó, cần chú trọng đến đội ngũ giáo viên. Thực hiện được điều này sẽ là nền tảng vững chắc để đào tạo ra được các thế hệ học trò giỏi. Bên cạnh đó, vấn đề thực hiện các chính sách đãi

ngộ đối với đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp, cải tiến giáo trình, nội dung giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị,... là những vấn đề cũng cần được quan tâm thực hiện.

- Thứ ba, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX và các tổ chức xã hội nghề nghiệp của nông dân; đồng thời củng cố và phát triển các làng nghề truyền thống ở nông thôn Cần Thơ. Trong đó, phải tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, các tổ chức xã hội nghề nghiệp của nông dân, các làng nghề truyền thống là rất cần thiết, bởi theo tác giả, điều này có những cái lợi sau: (1) Thực hiện tốt các vấn đề này sẽ tạo được sự liên kết chặt chẽ giữa các hộ nông dân lại với nhau theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất lớn, khắc phục dần tình trạng phân tán trong sản xuất như những năm trước đây; (2) Góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH, HĐH. Quá trình này sẽ giúp cho một bộ phận lao động nông nghiệp chuyển sang lĩnh vực phi nông nghiệp nhất là tạo điều kiện cho các hộ nông dân không có đất hoặc thiếu đất sản xuất có cơ hội tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống không nhất thiết phải lệ thuộc vào đất đai; (3) Một khi lao động ở nông thôn có việc làm, thu nhập ổn định là điều kiện quan trọng để giữ gìn an ninh trật tự, kéo giảm các tệ nạn xã hội và hạn chế lao động trẻ ở nông thôn tự phát rời bỏ làng quê ra các đô thị gây những hậu quả xấu cho cả thành thị và nông thôn; (4) Với tính chất tự nguyện, tự giác, dân chủ, bình đẳng và cùng có lợi khi tham gia nên việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, các tổ chức xã hội nghề nghiệp của nông dân là dịp để thắt chặt tình thân đoàn kết, phát huy tình tương thân, tương ái luôn hỗ trợ giúp đỡ nhau không vụ lợi trong chính nội bộ nông dân.

3.2. Nhóm giải pháp về điều kiện khách quan

- Giải pháp tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn của địa phương một cách hợp lý theo hướng CNH, HĐH. Để cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở Cần Thơ đạt hiệu quả cao nhằm mục đích tạo được nhiều việc làm cho hàng vạn lao động, cải thiện cuộc sống cho nông dân, theo tác giả, cần thực hiện tốt các vấn đề sau:

Trước hết, phát triển một nền nông nghiệp toàn diện theo hướng nông nghiệp cần đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ mới nhất của khoa học - kỹ thuật và công nghệ, thực hiện thủy lợi hóa, điện khí hóa, cơ giới hóa, sinh học hóa,... vào trong quá trình sản xuất.

Tiếp theo, phát triển công nghiệp ngay trên địa bàn nông thôn sẽ tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của nông nghiệp. Phân công lại lao động xã hội mới ở nông thôn, chuyển tại chỗ một bộ phận lao động nông nghiệp thuần túy sang lao động công nghiệp, thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ,...

- *Giải pháp định hướng chiến lược phát triển thông qua các chương trình hành động cụ thể, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các chính sách công cụ nhằm tác động, hỗ trợ cho nông dân trong suốt quá trình sản xuất nông nghiệp.* Trong nhiều vấn đề một mình nông dân không có khả năng hoặc không thể làm được nếu thiếu sự hỗ trợ đặc lực từ bên ngoài mà nhất là từ phía Nhà nước. Chính vì thế, một khi sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước đối với nông dân được thực hiện tốt nhất là các chính sách giải quyết “đầu vào”, “đầu ra” cho nông sản hàng hóa của nông dân như vấn đề đầu tư cho vay vốn, chính sách bao tiêu sản phẩm và xuất khẩu, các chính sách động viên khen thưởng, chính sách về đất đai... đi vào cuộc sống và phát huy được hiệu quả, đây sẽ là liệu pháp quan trọng tác động đến nông dân trên cả hai phương diện: vật chất và tinh thần.

- *Giải pháp tập trung huy động nhiều nguồn vốn khác nhau cho nông dân vay. Có vốn nông dân sẽ có điều kiện đầu tư cho sản xuất kinh doanh, mở rộng ngành nghề và quy mô sản xuất.* Cũng như nông dân cả nước, ngày nay nông dân Cần Thơ sản xuất ra các nông sản hàng hóa nhằm để tiêu thụ trên thị trường trong nước và đặc biệt là xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của nông dân sau thu hoạch là việc tiêu thụ nông sản. Trong khi đó nông dân chỉ sản xuất ra nông sản còn việc tìm kiếm thị trường, tự đảm đương công việc xuất khẩu là vấn đề quá khó khăn và dường như không thể thực hiện được. Cho nên, ở đây nông dân rất cần đến sự hỗ trợ của các doanh nghiệp và của các ngành chức năng hữu quan cùng phối hợp hoạt động trong việc bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch và xuất khẩu.

- *Giải pháp tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án ưu tiên trên địa bàn nông thôn.* Nhận thức được tầm quan trọng của kết cấu hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII đã khẳng định: “Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. “Phát triển mạnh và đa dạng cây trồng vật nuôi theo quy hoạch, phát huy lợi thế từng

vùng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm để tạo thành chuỗi giá trị khép kín. Phát triển công nghệ sinh học và cung cấp dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao; quy hoạch xây dựng vùng sản xuất giống cho các sản phẩm chủ lực của thành phố”, tạo môi trường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Có thể nói, sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở Cần Thơ đang trên đà tăng tốc về đích. Thành công của sự nghiệp này có phần đóng góp to lớn của nông dân. Lịch sử đã cho thấy, trong mọi trường hợp biết dựa vào nông dân, biết phát huy và phát huy có hiệu quả sức mạnh của nông dân là chìa khóa của mọi thành công. Là chủ thể tham gia trực tiếp vào quá trình này, hơn lúc nào hết, nông dân Cần Thơ cần tăng cường “Đoàn kết - Thi đua - Sáng tạo” xây dựng nông thôn Cần Thơ ngày càng giàu đẹp ■

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- (1) Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương: *Sổ tay Báo cáo viên 2014*, Hà Nội 2014, tr.249-250.
- (2) Thời báo kinh tế Sài Gòn: “FAO dự báo năm 2017 Việt Nam đạt 43,5 triệu tấn lúa”, xem trên <http://www.thesaigontimes.vn> ngày 19/6/2017.
- (3) Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X*, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2008, tr.124.
- (4) Ban Chấp hành Hội Nông dân Cần Thơ: *Báo cáo tổng kết 3 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012- 2014*, Cần Thơ 2014, tr.7.
- (5) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố: *Báo cáo theo nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố*, Cần Thơ 2016, tr. 2-3.
- (6) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Liên minh Hợp tác xã: *Những hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014-2016*, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội 2017, tr.139.
- (7) Ban Chấp hành Hội Nông dân Cần Thơ: *Sdd*, Cần Thơ 2014, tr.10-11.
- (8) Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61: *Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”*, Cần Thơ 2010, tr.6.
- (9) Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới: “Chương trình thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2010-2015 trên địa bàn thành phố Cần Thơ”, Cần Thơ 2015, tr.10.